

พระว.วชิรเมธีไม่ยอมให้มันทั้งเสื้อแดง-เสื้อเหลือง อาจารย์คิดอย่างไร?

คำถาม-คำตอบทางพระพุทธศาสนา

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์พันธ์

<http://www.bodhinanda.com>

คำถาม 6: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่เคยตอบคำถามค่ะ ปีใหม่นี้ขอให้ท่านอาจารย์มีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานไปตลอด...ดิฉันมีคำถามสั้นๆ ค่ะ...ดิฉันได้รับข้อความฟอร์เวิร์ดในอีเมล เป็นคำอวยพรของท่านว.วชิรเมธีซึ่งทั้งหมดมี ๙ อย่างในช่วงเทศกาลปีใหม่ หนึ่งในนั้นก็คือ 'ขอให้เสื้อแดงเสื้อเหลืองจงอันตรายกันไป' อย่างนี้ไม่ขัดกับหลักการที่อาจารย์เคยอธิบายหรือค่ะ? (คณินนิตย์/กทม)

คำตอบ: ขอขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่นะคะ ที่จริง เรื่องการเมืองในระบบประชาธิปไตย เราต้องทำใจให้กว้างก่อนว่าต้องยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ โดยไม่รู้สึกร้อนใจอะไร โดยปรกติ ผมไม่เคยสนใจฐานะคนว่าอยู่ระดับไหนหรือเป็นใคร ผมสนใจว่าสิ่งที่เขาทำหรือสิ่งที่เขาพูดนั้นผิดหรือถูก พระพุทธเจ้าสอนให้มองอย่างนี้ครับ ถ้าผิดก็ต้องบอกว่าผิด ถูกก็ต้องบอกว่าถูก จะให้ผมบอกว่าถูกทั้งๆที่คนทำผิดผมทำไม่ได้หรอกครับ ปัญหาสังคมไทยอยู่ตรงนี้เองครับ กล่าวคืออยู่ตรงที่คนขาดความกล้าทางจริยธรรม คนจึงทำชั่วได้มากขึ้น มิฉะนั้นแล้วถ้าในแต่ละสังคม เราได้คนพาลมาเป็นผู้นำ สังคมก็คงปั่นป่วนเพราะเอาพรรคพวกตัวเองเข้าว่าเป็นหลัก ยิ่งถ้าไม่มีใครกล้าเถียงกล้าค้านด้วยแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่

ผมจึงไม่สนใจเลยว่า ใครจะเห็นต่างจากผมหรือไม่เพราะผมเน้นความจริงหรือเอาหลักการเข้าว่า อีกอย่าง พระสมณะนี้ขาดข้อมูลข่าวสารที่ปัญญาชนฆราวาสเข้าถึงอยู่ประจำ เวลาสอนอะไรประชาชน บางครั้งจึงดูไม่เข้าที่ บางทีพระก็พยายามทำตัวให้อยู่เหนือปัญหา กล่าวคือเหมือนพ่อค้าครับ ปรกติ พ่อค้าเลือกข้างไม่เป็นหรือไม่ยอมเลือกข้าง เพราะถ้าเลือกข้าง อีกกลุ่มอาจจะซื้อสินค้า แต่อีกกลุ่มไม่ซื้อ ฉะนั้น ถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากคนสองกลุ่มก็ต้องเหยียบเรือสองแคม หากินหาอยู่ได้ทุกกลุ่ม เปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆ เหมือนกิ้งก่า ขณะที่คนสองกลุ่มทะเลาะเบาะแว้งกัน ตนเองก็ได้ประโยชน์อยู่รำไป

ผมมีข้อให้สังเกตครับ พระไตรปิฎกเป็นพระวจนะของพระอริยชนคือคนพ้นกิเลสตัณหาแล้ว พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นปุถุชน แต่พอท่านไปอ่านพระไตรปิฎกเข้าแล้ว ก็เอาคำสอนของพระอริยชนมาสอนชาวบ้าน บางครั้งก็สอนเหมือนหนึ่งว่าตัวเองเป็นพระอริยชนไปแล้ว ผมยกตัวอย่างเช่น กรณีความประพฤติของนักการเมือง ประชาชนต้องใช้สติปัญญาพิจารณาดูว่าใครเป็นคนดีไม่ดีแล้วเลือก เพราะปุถุชนยังข้องแวะด้วยกามารมณ์อยู่หรือยังบริโภคมอยู่ ในระดับที่ยังบริโภคมอยู่ พระพุทธองค์ทรงสอนให้เลือกทำสิ่งที่ดี มีวาจาพูดที่ดีและรู้จักคบคนที่ดีหรือเลือกคนดีไปปกครอง ต้องไม่ลืมว่าประชาชนยังมีกิเลสตัณหา ยังบริโภคมอยู่ ยังต้องตกอยู่ในวังวนของดีและชั่ว ในระหว่างที่ยังมีกิเลสตัณหาและอยู่ในวังวนของดีและชั่วนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ยึดติดในสิ่งที่เป็นบุญกุศลและพยายามละบาปเพื่อให้ได้เกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะบรรลุนิพพาน

แต่พระสงฆ์ไทยหลายรูปทุกวันนี้เป็นเปรียญอ่อนหัด ไม่เข้าใจบริบทคำสอน ก็พยายามสอนให้ชาวบ้านไม่เลือกข้าง อยู่เหนือทั้งดีและชั่ว ไม่เอาทั้งคนดี ไม่เอาทั้งคนชั่ว ที่จริง คำสอนมิให้เลือกข้างเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผู้มุ่งไปนิพพานหรือบรรลุโลกุตตรธรรมเท่านั้น เพราะพระนิพพานหรือโมกขธรรมอยู่เหนือบุญและบาป พุดง่าย ๆ ก็คือผู้จะไปนิพพานต้องไม่ติดทั้งในบุญและบาป ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครจะดีหรือเลว

ในสังคม มุ่งพัฒนาจิตตนให้สูงขึ้นจนละกิเลสได้อย่างเดียว ด้วยเหตุที่พระนิพพานอยู่เหนือบุญบาป ถ้าต้องการบรรลุนิพพานก็ต้องพัฒนาจิตให้พ้นทั้งบุญและบาปได้

อย่างไรก็ดี ถ้าพุทธมามกะยังไม่พร้อมจะไปนิพพาน หมายความว่ายังบริโศกคามอยู่ ยังครองเรือนอยู่ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลือกข้างอย่างชัดเจน ในมงคลสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า อเสวนา จ พาลานํ ปญฺชิตานญฺจ เสวนา...เอตมฺมงฺคฺลมุตฺตมํ (ขุ.สุตฺ.25/6/3) 'ไม่คบคนพาล จงคบบัณฑิต..นี่เป็นอุดมมงคล' หมายความว่าให้เลือกคบคนดี อย่าเลือกคบคนชั่ว ในคัมภีร์อรรถกถาคือมงคลสูตรที่ป็นที่พระสิริมังคลาจารย์เขียนยังได้อธิบายไว้ว่าการเลือกคบคนดีไม่คบคนชั่ว ก็เหมือนว่ามีหนทางให้เราเลือกอยู่ 2 ทางคือทางขวาซึ่งนำไปสู่ที่หมายและทางซ้ายซึ่งทำให้เราเขวออกนอกทาง คนเราเมื่อเดินทาง ไม่มีทางจะเลือกเอาทั้งทางซ้ายหรือทางขวาทั้งสองอย่าง ต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (มงคลสูตรที่ป็น, ปฐมโม ภาโค, ฉบับมหาภูมิภคณาภิมหาวิทยาลัย, 2543: 51-2: 'ตตฺถ ยสฺมา โย พาลเณ เสวติ โส ปญฺชิตเณ เสวติ นาม โย ปญฺชิตเณ เสวติ โส พาลเณ เสวติ นาม ตสฺมา ตทฺถยมตฺตโต เอกเมว โหติ กิณฺญาเปยฺกํ ยถา ปน มคฺคกฺขโล นฺริโส มคฺคํ อจฺจิกฺขนฺโต วามํ มญฺจ ททฺธิณํ คณฺหาติ เอวํ อคฺคเหตุพฺพํ ปฐมํ วตฺวา ปจฺจจฺจ คเหตุพฺพํ วตฺติ...') หมายความว่าถ้าเลือกทางซ้ายก็แปลว่าไม่เอาทางขวา ถ้าเลือกทางขวาก็แปลว่าไม่เอาทางซ้าย ในสังสารวัฏก็เช่นเดียวกัน หนทางมีสองทางคือทางไปสู่สุคติและทุคติ คนต้องเลือกสักอย่างว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร เมื่อเลือกอย่างก็ต้องทิ้งอย่าง การที่พระพุทธเจ้าสอนให้ถือสุจริตเป็นที่ตั้งก็แปลว่าทรงสอนให้พวกเราเลือกข้างสุจริต อันจะนำเราไปสู่สวรรค์หรือสุคติภพตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ เพราะฉะนั้น ถ้าจะมีใครสักคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เลือกข้าง เป็นพวกนักวิชาการโง่ๆ ครับ ส่วนใหญ่พวกนี้จะเรียนพระพุทธศาสนาแบบฉาบฉวย กล่าวคือแยกไม่ออกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนคนให้ระดับไหนเลือกข้างไม่เลือกข้าง

สื่อต่างๆ ได้พยายามตีแผ่แล้วว่ากลุ่มคนเสื้อเหลืองคือกลุ่มคนที่ประกาศชัดว่า จะจัดการเมืองน้ำเน่าที่เอื้อให้นักการเมืองทุจริตหาผลประโยชน์และขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นจะพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งมีตัวแทนเป็นรัฐบาลตั้งแต่ยุคทักษิณ, สมครและสมชายพลอยให้มิเวปไซท์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและนอกจากนั้นยังมีพวกหัวเอียงซ้ายที่เคยออกหักแฉงเข้ามารวมกลุ่มด้วย, กลุ่มคนเสื้อแดงพยายามแก้รัฐธรรมนูญเพื่อช่วยเหลือทักษิณ ชินวัตร กลุ่มคนเสื้อเหลืองเห็นว่านายทักษิณทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่สมควรแก้รัฐธรรมนูญเพื่อคนๆเดียว กลุ่มคนเสื้อแดงพยายามปกป้องนักการเมืองทุจริต ส่วนกลุ่มคนเสื้อเหลืองพยายามขจัดทุจริตให้พ้นไปจากแผ่นดิน ฯลฯ

ถ้าคนเสื้อเหลืองหมดไปจากแผ่นดิน ประเทศไทยก็จะเต็มไปด้วยนักการเมืองทุจริต คำพูดพระว.วชิรเมธีข้างต้นจึงพูดโดยไม่ใช้วิจารณ์ญาณ ขณะที่สังคมมีความขัดแย้ง ทางที่ถูกที่ควรก็คือแนะนำให้คนยึดกฎหมายหรือศีลธรรมเป็นบรรทัดฐาน ถ้าคนยึดกฎหมายหรือศีลธรรมเป็นบรรทัดฐานดังกลุ่มคนเสื้อเหลือง พวกเสื้อแดงคงไม่มีจำนวนมากมายอะไรหรอกครับ ถึงมีก็จะลดลงเรื่อยๆ เพราะคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลรอบด้าน ถูกชี้นำมาด้วยข้อมูลผิดๆ ทั้งนั้น

การพยายามอยู่เหนือความขัดแย้งทุกอย่างเป็นระดับจิตของคนที่ยุบายอยู่ระดับโลกุตตระ พันธินี้และพันธินี้ไปแล้ว จะให้บุุชชนทุกคนล้มความชั่วที่นักการเมืองทุจริตทำแล้วสมานฉันท์ปรองดองโดยล้มข้อขัดแย้งทั้งหมดเป็นไปไม่ได้หรอกครับ สำหรับบุุชชนที่ยังไม่สิ้นกิเลส ยังต้องข้องแวะกับดีๆ ชั่วๆ พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ยึดสิ่งดีหรือเลือกคนดีไว้เป็นพวก

ผมเคยบวชเป็นพระที่วัดพระแก้วเพราะเป็นนาคหลวงแล้วมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร ถ้าอยู่เป็นพระป่านนี้ ก็อาจเป็นพระราชอาคณະชั้นราชหรือชั้นสามัญ สมมติว่าผมเป็นพระและได้รับนิมนต์ให้ไปเทศนาสั่งสอน ประชาชนในสมัยนี้ ประเด็นที่ผมต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือ 1.คุณสมบัตินักการเมืองที่ดี (ทศพิธราชธรรม, จักรวรรดิ วัตร, ราชสังฆัตถุและดเว้นจากอคติ 4 ประการ) เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้สติและรู้จักจริงเกียจนักการเมืองที่ นัอราชฎ์บังหลวง เมื่อประชาชนได้หลักคิดทางพุทธไปพิจารณาว่านักการเมืองที่ดีเป็นอย่างไร ก็จะเลิก สนับสนุนนักการเมืองชั่วเอง, 2.คุณูปการของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต (เพื่อให้ประชาชนได้จงรักภักดีมาก ยิ่งขึ้น) 3.เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพึ่งพาตนเองสวนกระแสทุนนิยมสยามานัยที่กำลังบ้าคั่งขณะนี้

ถ้าคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจ 3 ประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น คนชั่วๆ ที่โกงกิติ กลุ่มคนเสื่อแดงกิติจะลดจำนวนลง คว้าพระรุ่นหนุ่มของไทยเราสมัยนี้ ก่อนจะเทศน์สั่งสอนประชาชนได้ใช้สมองคิดมากกว่านี้สักหน่อย ผู้คนใน สังคมก็คงจะลดความแตกแยกกันลงมากกว่านี้แน่นอนครับ เพราะจำนวนคนที่สนับสนุนคนชั่วเพราะอำนาจเงิน ก็ลดน้อยลงด้วยครับ